



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1378 5 tháng 12 năm 2021

Duyên Lành

*Duyên lành tự đạt ý chơn hành
Đen bạc tình đời chẳng tranh giành
Quý yêu Trời Phật tâm dứt khoát
Thành tâm tu luyện tự đạt thanh*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1995

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Thương thương nhớ nhớ do đâu mà có?
- 2) Tu cách nào mới được tiến nhanh?
- 3) Thâu đêm Bé chưa ngủ tại sao?
- 4) Trí khôn của loài người do đâu mà có?
- 5) Cơ tạng luôn luôn bị ô trược tại sao?
- 6) Những cảnh thiên nhiên hùng vĩ có gì đặc biệt không?
- 7) Núi non hùng vĩ do đâu mà có?

1) 09-09-95

Hỏi: Thương thương nhớ nhớ do đâu mà có?

Đáp: Thưa sự thương thương nhớ nhớ do lòng điểu đang phát triển và do lòng điểu bảo trợ đang ban chiếu tương hội, mắt phàm không thấy nhưng tâm thức tự cảm nhận

Kệ:

*Thường trụ tâm tư nhớ thương hoài
Chuyên vận hành thông chẳng đổi thay
Hỗ trợ tâm hồn chung phát triển
Thực hành chất phát tạo duyên may*

2) 10-09-95

Hỏi: Tu cách nào mới được tiến nhanh?

Đáp: Thưa tu dứt khoát một đường hướng thì mới được tiến nhanh. Ngược lại nay pha một chút này chút nọ thì chỉ có tự hại mình mà thôi

Kệ:

*Chuyện đời cứ việc thả buông trôi
Dùng chí thực hành một pháp thôi
Giao cảm tình Trời qui điểu cái
Chẳng còn mê chấp chẳng làm tôi*

3) 11-09-95

Hỏi: Thâu đêm Bé chưa ngủ tại sao?

Đáp: Thưa tiếng động cơ đánh thức Bé. Hơi khó ngủ phải dậy sớm, một vài hôm sẽ có giấc ngủ bình thường trở lại, mỗi mỗi đều do tập quán thành sự. Cuộc vui nhộn nhịp sẽ hòa tan và không còn trở ngại nữa

Kệ:

*Sống trong các cõi phải lòng vòng
Thành bại không xong chẳng ước mong
Trí tuệ vẫn hành trong điểu giới
Trì tâm niệm Phật vẫn thông dong*

4) 12-09-95

Hỏi: Trí khôn của loài người do đâu mà có?

Đáp: Thưa trí khôn của loài người do nhu cầu mà thành. Người đạo do hành mới có. Đạo là tự sửa nội tâm trong thực hành

Kệ:

*Hướng thanh cũng phải chuyên hành pháp
Giải tỏa phiền ưu tự thức tâm
Quý trọng thành tâm trong tự giác
Muôn chiều khai triển chẳng còn tham*

5) 13-09-95

Hỏi: Cơ tạng luôn luôn bị ô trược tại sao?

Đáp: Thừa sự ô nhiễm tấn công ngũ tạng từ không khí cho đến thực phẩm cộng với lòng tham của con người không chịu nghiên cứu kỹ trước khi đưa vào miệng. Ăn nhiều mất trật tự, thích khẩu ham ngon, nay một chút mai một chút, tạo thành một tập quán tự hại mình mà không hay

Kệ:

*Thập đầu ô tạp hằng ngày động
Chua chát mặn nồng chuyển chuyển công
Nghịch cảnh hình thành trong nháy mắt
Không thông khó tiến bệnh cơ công*

6) 14-09-95

Hỏi: Những cảnh thiên nhiên hùng vĩ có gì đặc biệt không?

Đáp: Thừa những cảnh hùng vĩ thiên nhiên, luôn luôn có sắc thái đặc biệt và bất biến. Cho nên thiên hạ gọi nó là vĩ đại bền vững. Người tu thiên hành một pháp nào đến cùng cũng tiến hóa vững chắc và sẽ đạt được mục đích siêu năng

Kệ:

*Thực hành liên tục vượt mây tầng
Trí tuệ phân minh rõ nghĩa ân
Tuệ giác chẳng sàu mình chuyển thức
Bình tâm học hỏi tự mình phân*

7) 15-09-95

Hỏi: Núi non hùng vĩ do đâu mà có?

Đáp: Thừa sự cấu trúc siêu năng mà hình thành đứng vững hiên ngang giữa Trời Đất, tục gọi là kỳ quan. Mọi người đều có cơ hội đến đó để chiêm ngưỡng, khả năng tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất. Người tu thiên tâm dứt khoát vẫn được tiến hóa hiên ngang giữa Trời Đất

Kệ:

*Hình thành trật tự sống hiên ngang
Hồn vía tương giao chẳng ngõ ngàng
Trí độ hình thành tâm dứt khoát
Tiến về thanh giới chẳng mơ màng*

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

PHÂN TÁCH ĐỜI ĐẠO

Ngày 04 Tháng 3 năm 1986 (*tiếp theo*)

Cho nên tôi được cơ hội đi đây đi đó, và đồng hành với các bạn, tôi cũng như tôi thay các bạn, để nhận thức những gì của trần đời này, và để báo cáo lại cho các bạn đồng hành với tôi và thấy rõ những cái gì tôi thấy và xác nhận, cũng như các bạn sẽ thấy và xác nhận ở tương lai. Không có cái gì mà thua, không phải nói “ông Tám được thấy mà tôi không thấy”. Không! Ông Tám thấy rồi ông Tám chỉ rõ cho các bạn thấy rõ, nó nằm trong tâm các bạn. Các bạn làm người tiếp tục tu hành tiến hóa và không bị tổn lệ phí, không bị tổn cước phí như ông Tám, để cho các bạn thấy. Còn những người khác đi về, không báo cáo rành mạch những gì cho các bạn. Cho nên tôi đã báo cáo tất cả, kể những cảnh ở trên tôi thấy, và tôi gặp những vị thanh thoát ở bên trên đã nói gì với tôi, và tôi đem những ý nghĩa đó truyền cảm cho các bạn, để các bạn tự thức. Phần hồn của chúng ta không phải ở một chỗ, nhưng mà chúng ta có quyền đi đây đi đó, nếu chúng ta thanh nhẹ. Thì các bạn muốn thanh nhẹ thì các bạn phải ở trong đời đạo song tu. Đời nó có động chạm, mà các bạn quán thông là các bạn giải thoát được rồi. Các bạn đi qua cái lỗ đó như không, qua cái truông đó như không, qua cái khuyết đó như không! Nếu các bạn sợ sự đụng chạm và không trì cái chí để quán thông, thực hiện, và lấy từ bị làm sức mạnh thì các bạn sẽ không bao giờ tiến. Bạn nhịn nhục đi, nhịn nhục chừng nào các bạn thấy rõ chừng nấy. Ngay như cả gia đình hai vợ chồng các bạn chịu nhịn các bạn sẽ thấy sự màu nhiệm thể hiện ngay giữa chồng, con, vợ, anh em trong gia cang... Thấy rõ ràng, mỗi người một tánh chất. Nó cũng như cái máy, mà rốt cuộc con bù lon nào cũng xài được, mà con écrou (con ốc) nào cũng xài được, chứ không có bỏ. Nếu các bạn thanh tịnh thì gia đình các bạn là một của quý của càn khôn vũ trụ, và các bạn mượn cơ hội đó lập hạnh cho gia cang. Còn nếu các bạn chê với khen và từ bỏ, “không bao giờ tôi dính vô chỗ đó nữa”, cái đó là cái tằm tối đó bạn! Bạn quán thông thì bạn đi được, mà không quán thông thì bạn bị kẹt. Thấy rõ chưa?

Cho nên còn những người đã hưởng thượng giải thoát, tu thiền được rồi, nó có cái công quả lớn lao và làm việc ở bề trên. Cho nên nhiều người nhắm mắt thấy xuất ra đi, không phải đi chơi đâu các bạn. Ở thế gian họ còn không thèm đi chơi, mà nói chuyện trên thiên đàng làm sao họ đi chơi! Họ đi học đạo đó các bạn. Họ học cái cảnh khổ hơn, khó hơn, để họ đạt đến sự cảm thông hơn, và nhẹ nhàng hơn. Cho nên, các vị đã thiền được, và trì chí nuôi dưỡng tâm thức thiền nhịn nhục, và để quán thông cái thể xác này. Thiền là xây dựng đức nhịn nhục đó bạn. Cho nên thâu đêm các bạn thiền, không có phá phách ai, đó là nhịn nhục. Trong cái không giờ. Tại sao lựa cái không giờ? Giờ đó là giờ ly tâm, hồn ra hồn, xác ra xác. Cho nên bắt các bạn ngồi trong thanh nhẹ đó, tùy theo khả năng, năm mười phút, hai ba chục phút, một giờ, hai giờ, tùy khả năng của hành giả mà thôi. Có người ngồi thâu đêm tới sáng, ngồi vững vàng, cái đó mới được. Chứ ngồi dựa ngủ đó, cũng như nằm ngủ mà thôi. Cho nên ngồi ngủ trong cái thể tham thiền, cái đó nó khác. Còn ngồi dựa ngủ, thì quen rồi, cũng như nằm ngủ mà thôi. Cho nên các bạn phải thấy cái thể tham thiền là thức tâm giải thoát, thì càng ngày nó càng minh tâm kiến tánh. Có nhiều người đem cái xác ra, rồi hành hạ cái xác, sanh bệnh! Tôi nhắc rất nhiều rồi, không nên làm cho mình bệnh. Mình là con người giảng lâm xuống thế gian, trong sự tham lam muốn đủ thứ là đã bệnh rồi. Rồi còn làm cho cái thể xác bệnh nữa, đâu có được! Chúng ta phải đời đạo song tu, đứng trong cái khoa học đầy đủ. Khoa học huyền bí: khi chịu được thì chúng ta làm tới, không chịu được thì chúng ta bớt xuống. Vì cái đời đang lôi cuốn, cái nghiệp duyên của thế gian nó đang lôi cuốn, cái gia cang là cái nghiệp duyên, mà cái nghiệp duyên đó là cái cơ hội tốt nhất để cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Cho nên cảnh đời các bạn thấy không? Có nhiều người một chồng, hai chồng, ba chồng, không xong cái gì hết! Đó là bài học không chịu trả, và không chịu học, cho nên

tới đó nó dứt và nó chuyển qua... Cũng học bài học cũ, bỏ ông chồng này lấy ông chồng kia, ông chồng này chết lấy ông chồng nọ, thì nó cũng vậy đó thôi! Con vợ này chết lấy con vợ khác, thì cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi! Cũng trong cái cung đó mà thôi. Rồi tạo khổ là nghiệp trong tâm. Nhưng mà con người tại sao sống một mình sống không được, mà phải có bạn mới sống được? Vì tư quan nó quyến rũ, mắt mũi tai miệng... Họ có, mình không có, buồn! Có bấy nhiêu đó mà động, mà dính vô lại thấy rầu thêm. Thiếu dũng chí. Cho nên khi chúng ta nếm vô rồi thì cứ tận nếm đi, không sao. Giữ lấy mà tiến. Môi trường nào cũng tiến hóa, hoàn cảnh nào cũng thăng hoa, tại sao chúng ta từ chối? Chấp nhận để tiến. Cho nên nhiều người đối với họ quá: lúc thương yêu thì ca tụng, mà lúc ghét rồi thì nói không còn một đồng xu. Lúc quý thì kêu “thông thông”, mà lúc không quý thì kêu bằng “thăng”. Đó. Cho nên ở đời này chúng ta không nên làm thầy ai, làm bạn thôi. Thích thì nói hai câu, còn không thích thì mỗi người lo lấy mà tu. Chứ còn thích nó đề cao đó, lãnh cái chức cao đó, bữa sau nó coi mình không ra cái gì. Tội cho nó. Mình chỉ lo tu thôi và không có chấp nhận một cái địa vị gì hết. Đồng tin trong một hoàn cảnh tiến hóa, thương yêu xây dựng. Mà muốn thương yêu mọi người thì phải thực hành. Bạn giải tỏa được bạn là bạn giải tỏa được cho người khác. Sự rắc rối của các bạn qua được thì người khác sẽ nhắm con đường đó mà bước qua. Đó là lập hạnh đó bạn. Nếu các bạn không chịu hòa tan trong đó làm sao các bạn lập hạnh được?(còn tiếp)

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Tiếng Địt

*Địt ra nguyên khí của Trời
Vận hành thực phẩm giải thời độc ra
Nghe qua tiếng nổ chan hòa
Ai ai cũng tỉnh chính ta có phần*

*Vỡ mình máu huyết châu thân
Ba từng hợp một tự phân ra ngoài
Giải thông nguyên lý tiến hoài
Ngoài trong là một thị oai người trần*

*Hơi là nguyên lý cơ tầng
Phân ra hòa hợp láng láng đi về
Về nơi thanh tịnh mãi mê
Trong vòng trật tự về quê mở màn*

*Bà con chúm chim bạc bàn
Mùi từ thơm ngọt đem sang bộ lòng
Giải thông từ trước tới trong
Qui về một mối một vòng pháp luân*

*Cảm thông nguyên lý từ từng
Quân bình tốt đẹp vui mừng chung vui
Nằm trong nguyên lý đạo mùi
Địt thông là tốt chung vui cười xòa*

*Bắt tay tái ngộ thiết tha
Ra về dễ dãi lại hòa với nhau!*

Vĩ Kiên

Pavillon-sous-bois 18/11/1996

Đề tài suy gẫm

Nghiệp nằm ở đâu?

Hỏi: Cái nghiệp nằm ở đâu thưa Thầy, ở trong cái cơ tạng mình, ở trong cái tâm mình hay là xung quanh cái môi trường mình sống?

Đáp: Cái nghiệp như tôi cắt nghĩa, bây giờ lấy cái tay này, ăn cắp cái ly, con mắt này nó chụp hình không? Con mắt nó chụp hình đó là cái nghiệp nó ẩn tàng trong thân kinh khối óc của anh. Không lâu mà mình tu phát triển tới đó nó xuất hiện. Cũng nhiều chuyện lắm! Nó ẩn tàng trong thân kinh khối óc của con người, ăn cắp cái ly nó chụp hình rồi!

Hỏi: Thưa Thầy nếu vậy làm sao nó có thể lưu truyền, từ kiếp này qua kiếp khác được?

Đáp: Có chứ, nó càng thanh nhẹ thì trong đó, cái chỗ mà trữ documents (tài liệu) nó xuất hiện ra, từ nhỏ cho đến lớn, lúc mà anh biết làm người, hồi nhỏ anh ngủ với ai, thanh tịnh rồi anh nhớ hết, hồi xưa tôi ngủ với mẹ tôi, ngủ với ba tôi, tôi nhớ hết!

(Thực hành tự cứu)

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 49, 05-12-2021

-

- Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này:

Tình Thương - Thiền Viện Vĩ Kiên, khóa Đặc Biệt A 23-5-1986

<https://youtu.be/FikopFlSZPQ>

- Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư lần thứ 54 tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 2021

https://youtu.be/xSbP_kdIio

- Radio Nam California tuần lễ 49

Chủ đề: Niệm Phật

<https://youtu.be/tBOiWGFxJqM>

- Xin mời quý vị coi lại video Văn Nghệ Vô Vi 2015:

<https://youtu.be/ywYtUiFjfMc>

Ban video kính mời

THƯ TỪ LAI VÃNG

Kính Thăm Cậu Mỏ

Khả lâu, hôm nay con mới có dịp viết thư thăm cậu Mỏ, năm ngoái con có gửi thư sang thăm cậu Mỏ nhưng thư bị trả lại vì không có người nhận.

Thưa Cậu Mỏ, vừa rồi em Hiền về thăm nhà, con mới được biết qua tin tức về cậu Mỏ qua lời tường thuật của Hiền, con rất mừng khi biết cậu Mỏ vẫn khỏe, và con ước mong một ngày nào đó khi sang Mỹ đi thăm thăm cậu Mỏ và hầu chúng em cùng cậu Mỏ.

Phần chúng con mỗi ngày, đi sống vẫn bình thường, năm ngoái gia đình con gặp nhiều thử thách nhưng nay đã qua rồi phần này con bệnh vẫn thế, mà con tuy khỏe, tinh thần sáng suốt lạc quan nhưng vẫn không đi được việc, từ năm năm nay mà con vẫn ở với chúng con, con lạc con thì ở Qui Nhơn, thời gian qua người vẫn sống một mình mãi mãi theo tôi lời và hiện nay đã có vợ bé rồi; ở nhà mà ngao ngán cho đời !!! Khi nào gặp em Hiền về lại Mỹ cậu Mỏ sẽ rõ hơn về gia cảnh của chúng con, có phải rằng con gặp người chúng con chăng? Sao con cứ mãi khổ đau vì những người thân yêu thế này? !!!

Thưa cậu Mỏ, con vẫn biết khi sang Mỹ con sẽ gặp những thử thách bao nhiêu thử thách của cuộc đời trên đất khách nhưng mà con vẫn mong ngày ra đi càng sớm càng tốt để quên đi những kỷ niệm đau buồn ở quê đây, và con sẽ tiếp tục làm việc tu dưỡng mà bây giờ nay con đã bỏ đi đang thật rộng phi.

Vài hàng kính thăm cậu Mỏ, con kính chúc cậu Mỏ luôn dồi dào sức khỏe và mọi sự an lành, con gửi yêu thương em Tuyết; con rất mong ngày tái ngộ.

Con của Cậu Mỏ

Phước

M H



PAR AVION VIA AIR MAIL

Vancouver, ngày 1 tháng 6 năm 93

M H ,

Cậu đã nhận được thư con được biết con đang chờ đợi ra đi. Con luôn luôn mong muốn mọi người được khỏe mạnh và tốt đẹp, nhưng ở cảnh phù sanh này thì phải chịu luật nhơn quả. Tâm làm thân chịu, chẳng có oán trách ai được cả. Chỉ có lo tu, thì mới có cơ hội lui về thanh tịnh và sáng suốt, thì chẳng có tội phước gì cả. Tâm tự thúc thì mọi sự trên đời vẫn là không.

Mang xác làm người, ôm cả một bộ luật của Trời để học nhĩn nhục và tiến hóa, không hiểu được nguyên lý thì sẽ tự đau khổ và u ơ mà thôi. Gia đình của con sẽ có dịp đi Mỹ, con sẽ có cơ hội xem tận mắt xứ tự do này vẫn có tràn đầy sự đau khổ, kích động và phản động của ngoại cảnh liên hồi đánh thức tâm linh. Chỉ có tu thiền mới giải quyết được mà thôi.

Hiện nay, cậu đang đứng trong hành trình đi dắt mọi người tiến hóa tới khu vực thanh tịnh của chính họ, tức là giúp cho họ có một số vốn tâm linh để tự giải quyết mọi sự phiền não sai quấy của cõi phù sanh này mà tiến thân. Đó cũng không ngoài sự mong muốn của con, mọi người sẽ bình an nếu họ có cơ hội tự thúc luật nhân quả của Trời Đất.

Những hình ảnh của các con và ba má, cậu đã xem rõ qua cuộc thăm nhà của Tiên, đã thu hình. Các con đều vui, gia đình sum họp đầy đủ, ăn Tết dồi dào, cậu rất vui.

Chúc các con và gia đình vui vẻ.

Quý thương,

Luong Sĩ Hằng,

Thông Báo của quỹ Cứu Khổ Ban Vui

Check hay money order xin đề: *VoVi Association of Canada*
Và xin quý bạn đạo vui lòng chỉ gửi về :

VoVi Association of Canada
2590 Allard St
Montreal Qc H42L4
Canada

Xin cảm ơn quý Bạn Đạo
Phan Cao Thăng
Email :aphancao@videotron.ca